

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LÂM THAO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT

Lâm Thao, ngày tháng 3 năm 2023

V/v tuyên truyền về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản; truyền thông nâng cao nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số; tuyên truyền đăng ký mua vé xem bóng chuyền cúp Hùng Vương 2023 và một số nội dung

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các phòng chuyên môn thuộc, ĐVSN thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện các văn bản số: 150,173,176/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ về việc tuyên truyền về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản; truyền thông nâng cao nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số và một số nội dung; Văn bản số 167 /SVHTTDL-TTQLKT ngày 14/3/2023 của Sở Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Phú Thọ về việc đăng ký mua vé xem bóng chuyền cúp Hùng Vương 2023. Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. **Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm; các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.**

Tuyên truyền công tác quản lý vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn thực phẩm; giới thiệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, địa chỉ bày bán sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi và xác nhận an toàn; cập nhật công khai kết quả kiểm tra phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh và các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

2. **Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.**

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; các hoạt động bảo đảm an ninh nguồn nước, công trình thủy lợi; các mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương điển hình về bảo vệ nguồn nước, công trình thủy lợi.

**3.** Truyền thông nâng cao nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân nhằm phân biệt rõ nét giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tạo sự thống nhất chung trong nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia (*bài phát biểu gửi kèm theo*)

**4.** Tuyên truyền thời gian, lịch thi đấu và nội dung bán vé xem vòng chung kết nam nữ các đội mạnh quốc gia giải bóng chuyền tranh cúp Hùng Vương năm 2023 cụ thể như sau:

**Lịch thi đấu:** Gồm 04 đội bóng chuyên nam và 04 đội bóng chuyên nữ các đội mạnh quốc gia tranh Cúp Hùng Vương năm 2023:

Ngày	Thời gian	Trận	Đối tượng	Đội gặp Đội
23/3	19:00 – 20:30	1	Nữ	1A – 2B
	20:30 – 22:00	2	Nam	1A – 2B
24/3	19:00 – 20:30	3	Nữ	1B – 2A
	20:30 – 22:00	4	Nam	1B – 2A
25/3	19:00 – 20:30	5	Nam	Thua trận 2 – Thua trận 4 (Hạng 3)
	20:30 – 22:00	6	Nữ	Thắng trận 1 – Thắng trận 3 (CK)
26/3	19:00 – 20:30	7	Nữ	Thua trận 1 – Thua trận 3 (Hạng 3)
	20:30 – 22:00	8	Nam	Thắng trận 2 – Thắng trận 4 (CK)

**Hình thức phát hành vé:** Bán vé trực tiếp tại quầy, bán vé qua đường công văn.

**Phương thức phát hành**

Phát hành tất cả vé của các buổi thi đấu: Một lần mua, khán giả được mua vé cho tất cả các buổi thi đấu.

Giải bóng chuyền tranh cúp Hùng Vương có 08 trận đấu, tổ chức thi đấu trong 04 buổi, mỗi buổi 02 trận; 01 vé được xem 02 trận đấu trong 01 buổi.

**Mệnh giá vé:** 100.000đ/vé; 80.000đ/vé.

**Kế hoạch phát hành vé**

**Bán vé trực tiếp tại quầy:**

Thời gian mở bán: Từ 08h00' đến 17h00' từ ngày 20/3/2023 đến khi hết vé theo số lượng phát hành.

Địa điểm: Quầy vé của BTC trận đấu đặt tại cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

*Bán vé qua đường công văn:*

Thời gian tiếp nhận công văn đăng ký mua vé, hạn cuối 16h00' ngày 19/3/2023 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận công văn: Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm quản lý, khai thác khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ (Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ).

Thời gian trả vé qua đường công văn: Từ 09h00' đến 17h00' ngày 20/3/2023, tại phòng họp bể bơi Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Một số lưu ý chung:

Khán giả đến mua vé xếp hàng văn minh, trật tự theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế Ban tổ chức trận đấu có thể có sự điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé.

Đối với vé mua qua đường công văn:

BTC chỉ trả vé cho đại diện đơn vị mang văn bản đề nghị mua vé (Bản gốc).

Người đi nhận vé cần mang theo tiền và bản gốc CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác, kèm theo bản photo để BTC lưu giữ.

BTC không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc công văn mua vé mang đến chậm hoặc nộp không đúng địa chỉ; hoặc khiếu nại về số lượng vé được duyệt mua, không được duyệt mua.

Các công văn đăng ký mua vé đã được BTC duyệt không tới nhận vé trong ngày trả vé mặc định được hiểu là không có nhu cầu mua số lượng vé đã được duyệt đó nữa.

Công văn đăng ký mua vé của các đơn vị, đề nghị ghi rõ số lượng, mệnh giá vé, ngày thi đấu (theo biểu mẫu dưới đây) và người đại diện, số điện thoại liên hệ để bộ phận phát hành vé của Trung tâm quản lý, khai thác khu liên hợp TDTT thông báo số lượng vé đơn vị được mua và giao, nhận vé.

Cán bộ tiếp nhận công văn mua vé: bà Hà Thị Kiều Oanh – Phòng hành chính, tổng hợp – Trung tâm quản lý, khai thác khu liên hợp TDTT (Điện thoại: 0936402289). Gmail: dichvutdt.pt@gmail.com

5. Thông tin, tuyên truyền về các nội dung của Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2023

Tuyên truyền công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em; công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em; kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và một số vấn đề xã hội khác. Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và gương các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án.

6. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về công tác an sinh xã hội,

xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc<sup>1</sup>. Tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng (*chủ đề, khẩu hiệu gửi kèm theo*).

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về đặc điểm của bệnh dịch cúm gia cầm; về cách nhận biết, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm như vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm từ gia cầm ốm/chết không rõ nguyên nhân; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; khi có hiện tượng gia cầm bị bệnh, chết hàng loạt cần khai báo ngay cho cơ quan thú y địa phương để hướng dẫn xử lý, không để mầm bệnh lây lan ra cộng đồng.

8. Tuyên truyền vận động nhân cán trưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 25/3/2023 góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Đề nghị UB MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Sở TT&TT tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Như trên;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VHHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Đức Sáu**

---

<sup>1</sup> Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình; Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực trong gia đình; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

## SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. *Chuyển trọng tâm từ chính quyền sang người dân, từ tổ chức sang nhân viên, từ doanh nghiệp sang khách hàng.* Công nghệ thông tin tập trung mang lại giá trị cho nhà quản lý nhiều hơn. Phục vụ nhà quản lý, làm dễ việc cho nhà quản lý. Chuyển đổi số tập trung mang lại giá trị cho người dùng, cho khách hàng, cho người dân. Lấy người dân làm trung tâm. Lấy người dùng, người sử dụng làm trung tâm.

2. *Chuyển từ chi phí sang tạo ra lợi ích và giá trị.* Công nghệ thông tin nói đến chi phí là bao nhiêu, nói đến đầu tư là bao nhiêu. Nhiều dự án công nghệ thông tin hoành tráng ở chỗ chi nhiều tiền cho nhà cửa, máy móc, phần mềm. Chuyển đổi số nói đến mang lại giá trị gì, lợi ích gì. Chuyển đổi số chú trọng đánh giá hiệu quả, giá trị tạo ra trừ đi chi phí có dương không. Giống như một dự án đầu tư.

3. *Chuyển từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số dùng chung.* Công nghệ thông tin chỉ nói đến phần mềm. Phần mềm là viết cho một phòng ban, một tổ chức, một xã, một huyện, một tỉnh. Chuyển đổi số thì xuất hiện khái niệm nền tảng số. Nền tảng số là một phần cứng, một phần mềm nhiều người dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh, toàn quốc, toàn cầu. Ngoài ra, nền tảng số không chỉ đơn thuần là phần mềm giải quyết một việc nào đó mà là một môi trường làm việc.

4. *Chuyển từ ứng dụng công nghệ sang chuyển đổi cách làm việc.* Công nghệ thông tin thì nói đến ứng dụng công nghệ thông tin. Nó giống như một công cụ. Công nghệ thông tin cung cấp một công cụ để thực hiện tự động hóa một việc cũ, một cách làm cũ, một quy trình cũ. Chuyển đổi số thì chuyển đổi là danh từ, số là tính từ. Chuyển đổi cách làm là chính, là mục tiêu, công nghệ số chỉ là phương tiện thực hiện.

5. *Chuyển từ cách làm từng phần sang làm toàn diện.* Công nghệ thông tin thì chỗ làm, chỗ không, cái làm cái không. Phòng kế toán có thể làm nhưng phòng tổ chức cán bộ thì chưa làm. Phòng kế toán làm nhưng mới làm phần kế toán chi phí mà chưa làm phần khai thuế. Như vậy là trong một tổ chức, tồn tại cái trên máy tính, cái trên giấy, cái trong đầu người. Không có cái nào phản ánh toàn diện, và cuối cùng bản giấy vẫn là quyết định, làm cho công nghệ thông tin trở thành một gánh nặng tăng thêm, vẫn máy tính và vẫn giấy. Chuyển đổi số là toàn diện, mọi nơi, mọi chỗ, không còn cái gọi là nửa này nửa kia. Chỉ có một môi trường số. Mọi việc sẽ diễn ra trên môi trường số. Công việc của mỗi người mà rời máy tính ra là không làm việc được. Và chỉ khi này thì công nghệ số mới phát huy hiệu quả.

6. *Chuyển trọng tâm từ giám đốc công nghệ thông tin sang người đứng đầu.* Công nghệ thông tin thì công nghệ là nhiều, là tự động hóa cái cũ, không phải thay đổi nhiều về cách làm, cách vận hành tổ chức, nên vai trò quyết định là giám đốc công nghệ thông tin. Chuyển đổi số thì chuyển đổi cách làm, thay đổi cách vận hành tổ chức là chính nên người đứng đầu đóng vai trò quyết định. Phá hủy cái cũ, đưa vào cách làm mới thì chỉ một người làm được, đó là người đứng đầu. Người

đứng đầu mà không muốn thay đổi cách làm thì sẽ không có chuyển đổi số. Người đứng đầu muốn thay đổi cách làm mà ủy quyền cho cấp phó làm chuyển đổi số thì cũng không có chuyển đổi số.

7. *Chuyển từ máy tính riêng lẻ sang điện toán đám mây.* Công nghệ thông tin là các hệ thống công nghệ thông tin dùng riêng, mỗi xã, mỗi huyện một cái. Đầu tư tốn kém, cần nhiều người vận hành khai thác. Chuyển đổi số là dùng chung trên đám mây, đầu tư một chỗ, vận hành khai thác một chỗ, dùng chung toàn tỉnh, toàn quốc. Chuyển đổi số thì không còn nhìn thấy các hệ thống máy tính ở mỗi tổ chức.

8. *Chuyển từ đầu tư sang thuê.* Công nghệ thông tin thì nhà nhà đầu tư, và để dùng riêng. Cấp xã, cấp huyện đầu tư vì do ít tiền nên không đảm bảo một hệ thống đạt chuẩn, không có người chuyên môn vận hành nên nhiều sự cố, nhất là sự cố an toàn, an ninh mạng. Các hệ thống dùng riêng nên kết nối, chia sẻ dữ liệu luôn luôn là vấn đề. Các hệ thống là riêng biệt nên tổng đầu tư tăng tuyến tính theo số đầu mối. Đầu tư xong không có tiền vận hành khai thác nên hàng năm xuống cấp. Chuyển đổi số thì thuê. Thuê như chúng ta dùng dịch vụ điện thoại di động, một mạng di động thì đầu tư nhiều tỷ đô la, nhưng người dùng chỉ trả 60-70 ngàn mỗi tháng. Dùng bao nhiêu thì thuê bấy nhiêu, tăng giảm linh hoạt theo ngày được, còn đầu tư thì giảm không được, muốn tăng thì lại phải đầu tư mới mất hàng năm về thủ tục.

9. *Chuyển từ sản phẩm sang dịch vụ.* Công nghệ thông tin là mua phần cứng, phần mềm về dùng, tức là mua sản phẩm. Một sản phẩm mua về có thể dùng không hết công suất, vì vậy lãng phí. Thống kê cho thấy, các máy tính mua về ít khi dùng hết 20% công suất. Mua sản phẩm về thì phải bỏ tiền, bỏ công ra để nuôi sống sản phẩm. Chuyển đổi số thì không mua sản phẩm mà là mua dịch vụ, trả tiền theo tháng, theo năm. Là chi phí thường xuyên. Dịch vụ thì dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Không phải lo nghĩ về việc nuôi sống dịch vụ.

10. *Chuyển đổi trọng tâm từ tổ chuyên gia công nghệ sang tổ công nghệ số cộng đồng.* Công nghệ thông tin chú trọng vào kỹ thuật, công nghệ, chú trọng vào cách làm, vào việc làm ra hệ thống công nghệ thông tin, vì vậy mà hay thành lập tổ chuyên gia về công nghệ. Chuyển đổi số chú trọng vào sử dụng, chú trọng vào người dùng biết cài đặt và sử dụng, nhất là người dân. Vì vậy mà cần các tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn bản, đến từng nhà hướng dẫn bà con sử dụng các nền tảng số. Các nền tảng số này thì do các doanh nghiệp công nghệ phát triển làm ra và duy trì.

11. *Chuyển từ chú trọng vào làm như thế nào sang làm cái gì.* Công nghệ thông tin hay chú trọng vào làm như thế nào. Vì vậy mà nhà lãnh đạo rất khó tham gia. Giám đốc công nghệ thông tin nói cái này không làm được thì nhà lãnh đạo cũng đành chịu vậy. Vì vậy mà nhà lãnh đạo thường đứng ngoài cuộc. Chuyển đổi số thì nhà lãnh đạo nói muốn gì, cần làm cái gì, cần thay đổi cái gì, và sau đó là việc của nhà kỹ thuật. Công nghệ thông tin thế hệ mới, hay còn gọi là công nghệ số có đủ sức mạnh để làm hầu hết các yêu cầu của nhà lãnh đạo. Vì thế mà nhà lãnh đạo ở vào vị trí trung tâm.

12. *Chuyển trọng tâm từ người giỏi phần mềm sang người giỏi sử dụng.* Công nghệ thông tin tập trung vào người viết phần mềm. Tập trung vào đi tìm người giỏi phần mềm. Chuyển đổi số tập trung vào người dùng. Tập trung vào việc đặt ra bài toán, vào việc sử dụng ngay từ giai đoạn phát triển ban đầu và đóng góp cho phần mềm thông minh dần lên. Phần mềm thông minh là mục tiêu cuối cùng, và để làm được việc này thì đóng góp tri thức của người dùng có ý nghĩa quyết định. Người dùng xuất sắc thì tạo ra phần mềm xuất sắc. Người đứng đầu phải là người dùng xuất sắc.

13. *Chuyển từ hệ thống công nghệ thông tin sang môi trường số.* Hệ thống công nghệ thông tin là hệ thống kỹ thuật. Công nghệ thông tin là xây dựng hệ thống kỹ thuật. Môi trường số là môi trường sống và làm việc. Chuyển đổi số là xây dựng môi trường sống và làm việc mới. Môi trường thì rộng hơn rất nhiều so với hệ thống kỹ thuật.

14. *Chuyển từ tự động hóa sang thông minh hóa.* Công nghệ thông tin chú trọng tự động hóa công việc, thay lao động chân tay, thay người. Chuyển đổi số chú trọng việc hỗ trợ để giúp con người thông minh hơn. Giúp con người ra quyết định dựa trên số liệu nhiều hơn, thông minh hơn, không chú trọng việc thay người.

15. *Chuyển từ dữ liệu của tổ chức sang dữ liệu người dùng.* Công nghệ thông tin xử lý dữ liệu của tổ chức. Chuyển đổi số thu thập và xử lý dữ liệu người dùng sinh ra hàng ngày để tối ưu hoá hoạt động.

16. *Chuyển đổi từ dữ liệu có cấu trúc sang dữ liệu phi cấu trúc.* Công nghệ thông tin thu thập và xử lý dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu được định nghĩa trước, là tri thức cũ. Công nghệ thông tin tập trung vào tự động hoá cái cũ. Không sinh ra tri thức mới. Chuyển đổi số thu thập và xử lý cả dữ liệu phi cấu trúc, phân tích những dữ liệu mới này để sinh ra tri thức mới. Chuyển đổi số tập trung vào tạo ra tri thức mới, tạo ra nhiều giá trị mới.

17. *Chuyển từ công nghệ thông tin sang công nghệ thông tin +.* Công nghệ thông tin là công nghệ thông tin. Chuyển đổi số là công nghệ thông tin + Số hoá toàn diện + Dữ liệu + Đổi mới sáng tạo + Công nghệ số.

Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông:

**[https://mic.gov.vn/mic\\_2020/Pages/TinTuc/154276/Bo-truong-Nguyen-Manh-Hung-noi-ve-su-khac-nhau-giua-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doi-so.html](https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/154276/Bo-truong-Nguyen-Manh-Hung-noi-ve-su-khac-nhau-giua-cong-nghe-thong-tin-va-chuyen-doi-so.html)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****ĐĂNG KÝ MUA VÉ XEM BÓNG CHUYỀN**  
**Giải bóng chuyền tranh cúp Hùng Vương năm 2023**

Kính gửi: Trung tâm quản lý, khai thác khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ

Tên cơ quan, đơn vị: .....

Địa chỉ: .....

Người đại diện mua vé: .....

Số điện thoại: .....

Chúng tôi đề nghị được duyệt mua vé xem bóng chuyền giải bóng chuyền tranh cúp Hùng Vương với số lượng cụ thể như sau:

Ngày	Số lượng vé đề nghị mua theo mệnh giá	
	100.000đ	80.000đ
23/3		
24/3		
25/3		
26/3		
<b>TỔNG CỘNG</b>		

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban tổ chức khi nhận vé.

Xin trân trọng cảm ơn!

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**



**Chủ đề và thông điệp tuyên truyền hưởng ứng 10 năm  
Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2023)**  
(Ban hành kèm theo Văn bản số 173 /STTTT-TTBCXB ngày 13/3/2023  
của Sở TT&TT)

**1. Chủ đề:** “Hạnh phúc cho mọi người”.

**2. Thông điệp truyền thông**

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!
- Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc!
- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp!
- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!
- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực!
- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!
- Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!
- Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!
- Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc!
- Gia đình là môi trường quan trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa!
- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!
- Yêu thương và tôn trọng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình!